

Số: 31/KH-THCSPT

Tam Nông, ngày 12 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH
Chiến lược phát triển trường Trung học cơ sở Phú Thọ
Giai đoạn 2020 - 2025

A: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trường THCS Phú Thọ ấp Thông Nhất, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, Đồng Tháp trường được thành lập năm 2003 với diện tích 11.057,4 m² công trình được xây dựng kiên cố gồm 1 trệt, 1 lầu, có 8 phòng học với 2 phòng thí nghiệm, 1 phòng tin học, 1 phòng thư viện, 1 phòng Lab.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2020 - 2025 kế thừa phát huy và phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2015 - 2020. Trong những năm qua, nhà trường đã được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông, sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Thọ và sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc giáo dục đạo đức con, em của mình đồng thời hỗ trợ cho nhà trường về vật chất lẫn tinh thần.

Hội đồng sư phạm nhà trường là khối đoàn kết thống nhất, mỗi thành viên đều xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và giải pháp để quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ cho từng năm học.

Trường trung học cơ sở Phú Thọ đã từng bước khẳng định chất lượng dạy và học. Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình học tập các đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp huyện, cấp tỉnh và bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh, bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Chất lượng giáo dục hằng năm được nâng lên nhất là học sinh giỏi cấp huyện, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh. Tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban ngày càng ít (1%), tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%.

Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100% trên chuẩn 95,2% .

Kế hoạch chiến lược phát triển trường Trung học cơ sở Phú Thọ giai đoạn 2020-2025 là tiếp tục xác định rõ định hướng, mục tiêu, chiến lược các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của cán bộ quản lý cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chiến lược nhà trường thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm

